



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง
เรื่อง กำหนดมาตรการในการเดินทางไปราชการหรือภารกิจส่วนตัวนอกเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง

ตามที่จังหวัดลำปางได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป.๐๐๑๗.๕/ว๑๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงหัวหน้าส่วนราชการเพื่อกำชับการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดลำปาง งดหรือชะลอการเดินทางของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐ ออกนอกเขตจังหวัดลำปาง ทั้งการเดินทางไปราชการหรือภารกิจส่วนตัว โดยเฉพาะการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง จึงได้กำหนดมาตรการในการเดินทางไปราชการหรือภารกิจส่วนตัวนอกเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง ดังนี้

๑. ให้บุคลากรงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดลำปาง ทั้งการเดินทางไปราชการและภารกิจส่วนตัวโดยไม่มีเหตุจำเป็น และให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอย่างเคร่งครัด

๒. กรณีพบว่าคนบติ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง หรือหัวหน้าหน่วยงานใด อนุญาตให้บุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบเดินทางออกนอกเขตจังหวัดลำปางโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง แล้วปรากฏข้อมูลว่าบุคคลผู้นั้นติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมหาวิทยาลัยถือว่าละเว้นการปฏิบัติ และมีความผิดทางวินัย

๓. กรณีบุคลากรใดเดินทางออกนอกเขตจังหวัดลำปาง แล้วเดินทางกลับเข้ามาทำงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จะต้องจัดทำบันทึกลำดับเหตุการณ์ (Time Line) โดยละเอียด ให้ประเมินตนเองรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบโดยทันที และให้หัวหน้าหน่วยงานจัดส่งเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองความถูกต้องเสนอต่ออธิการบดีทราบในลำดับต่อไป

๔. กรณีบุคลากรที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ให้งดการปฏิบัติงานที่สำนักงาน หน่วยงาน และให้ดำเนินการลาตามระเบียบของทางราชการต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือมาตรการการทำงานที่บ้าน (Work From Home) และหรือกักกันตัวเองเป็นเวลา ๑๔ วัน หากสงสัยหรือมีอาการใด ๆ ผิดปกติ ให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

๕. ให้บุคลากรติดตามประกาศ และปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ ประกาศจังหวัดลำปาง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยเคร่งครัด

๖. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ หรือประกาศนี้ไม่ได้กำหนดไว้ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง